

สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย
รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ไตรมาส ๒ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการงานศึกษาวิจัย

เพื่อให้ผลงานวิจัยของกรมอนามัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และถูกนำไปใช้ประโยชน์

การปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (๑)	การ ควบคุมที่ มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม(๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะ ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๘)
๑.เพื่อให้ นักวิจัยสามารถ เขียนโครงร่างวิจัยแบบมือ อาชีพ และส่งคำขอใน ระบบ NRMS หรือแหล่งทุน อื่นๆ	คกก. ผู้ทรงคุณ วุฒิ ประเมินผล โครงการ วิจัย	มีโครงร่างวิจัยที่ ได้รับสนับสนุน ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	นักวิจัยยังไม่ เข้าใจแนว ทางการ พิจารณาทุน วิจัย/การ พัฒนาโครง ร่างวิจัยแบบ บูรณาการ	จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา โครงร่างวิจัยแบบมือ อาชีพ ๓ ครั้ง	ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗- ๑๙ มค. ๒๕๖๑ ทพญ. สุณี วงศ์คง คาเทพ/ เบญจมาพร/กลุ่ม พัฒนาการวิจัย	○	แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด ให้ นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า และโครงการที่ปรับปรุงแก้ไข ก่อนเข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๒
				มีการรับรองจริยธรรม วิจัยมีมาตรฐานสากล และเอื้อต่อการวิจัย ตามเวลาที่กำหนด	รอบ ๑ ภายใน ๓๐ มีค.๒๕๖๑ รอบ ๒ ภายใน ๓๐ กย. ๒๕๖๑ พญ. สาริษฐา/ กันทนา	★ ○	แจ้งหน่วยงานและกำหนดให้ นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินงานวิจัยรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
				กำหนดให้มีที่ปรึกษา โครงร่างวิจัยทุก	๓๐ กย. ๒๕๖๑ กลุ่มพัฒนาการวิจัย	○	รวบรวมและจัดทำทำเนียบที่ ปรึกษารายโครงการ

				โครงการ			
๒. เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยประเมินผลไปใช้ในการประเมินผลโครงการสำคัญ	ไม่มี	โครงการสำคัญตามนโยบายบางโครงการไม่มีการประเมินผลเป็นระบบ	นักวิชาการบางโครงการยังไม่ประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยประเมินโครงการ	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทพญ. สุณี /เบญจมาพร/ กลุ่มพัฒนาการวิจัย	○	แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด และกำหนดเจ้าภาพหลักในการวิจัยบูรณาการติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุม กวพ. กรม ทุกเดือน

กระบวนการบริหารงบประมาณ

เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามการเร่งรัดเบิกจ่าย ตามมติ ครม.

การปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะ ดำเนินการ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
การจัดทำแผนงบประมาณมี ประสิทธิภาพ	กำหนดปฏิทิน กำกับ ดูแลการ จัดทำแผนงาน/ โครงการให้ทัน ตามกำหนดเวลา	ยังมีการจัดทำ แผนงาน/โครงการ ล่าช้ากว่ากำหนด	มีการจัดทำ แผนล่าช้า	มีการกำหนด ปรับปรุง แผนงาน/ โครงการทุกไตรมาส	๓๐ มีค., ๓๐ กย. ๒๕๖๑ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/กลุ่ม อำนวยการ	○	มีการรายงาน ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานในที่ ประชุม สกท. ทุก เดือน
	มีการปรับปรุง แผนงบประมาณ และเร่งรัดการ เบิกจ่ายรายเดือน	การเบิกจ่ายในไตร มาส ๑ ยังต่ำกว่า แผนเร่งรัดตามมติ ครม.	ไม่สามารถ เบิกจ่ายในไตร มาส ๑ ได้ตาม มติ ครม	มีคณะกรรมการ ติดตามประเมิน การควบคุมความ เสี่ยงภายใน องค์กร	๓๐ มีค., ๓๐ กย. ๒๕๖๑ กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์/กลุ่ม อำนวยการ	○	มีการรายงาน ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานในที่ ประชุม สกท. ทุก เดือน

สถานะดำเนินการ

★ =ดำเนินการแล้วเสร็จ

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

x= ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ



ชื่อผู้รายงาน นายชัยพร พรหมสิงห์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย

20 กย. 2561